

เวียดนาม ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ 70 ปี



เวียดนาม ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามในวาระครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยการให้พนักงานของสายการบินที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมิตรและความเป็นกันเอง สวมเครื่องแบบลายธงชาติของประเทศเวียดนามในการให้บริการและต้อนรับผู้โดยสารเป็นพิเศษสำหรับวันนี้โดยเฉพาะ สำหรับการเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศเวียดนามจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2488

เมื่อเร็วๆ นี้ เวียดนาม ได้เปิดตัวเส้นทางบินใหม่ จากเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ สู่กรุงโซล เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ สู่กรุงย่างกุ้ง รวมถึงเมืองฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้สู่เมืองเพลย์กู พร้อมออกโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคา 0 บาท กว่าล้านที่นั่งสำหรับทุกเส้นทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาค กับแคมเปญ “It’s time to Vietjet” ทั้งนี้ สายการบินได้นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษประจำวัน “เที่ยงตรงเจอกัน ได้เวลาเวียดนาม” ซึ่งเป็นบัตรโดยสารราคาพิเศษ โดยเปิดให้สำรองที่นั่งผ่านทางออนไลน์ทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

“สำหรับการร่วมเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามในวาระครบรอบ 70 ปี พนักงานของเวียดนามทุกคนได้ร่วมกัน สวมเครื่องแบบที่มีการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ธงชาติประจำประเทศเวียดนาม เพื่อแสดงถึงความเป็นมิตร ความมีพลัง และความสดใสร่าเริง พร้อมทั้งจะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสาร และพนักงานของเวียดนามทุกคน ขอร่วมแสดงความปรารถนาดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเวียดนาม” นายลู ดุก ชันห์ กรรมการผู้จัดการของเวียดนาม กล่าว “เวียดนาม พร้อมนำเสนอบัตรโดยสารราคาประหยัด มอบประสบการณ์การบริการที่เยี่ยมไปด้วยคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ ทั้งหมดนี้ จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามและส่งเสริมการเชื่อมต่อสัมพันธ์กับกลุ่มตลาดนานาชาติอีกด้วย”

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์ สายการบินยุคใหม่ ปัจจุบันเวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 26 ลำ ให้บริการทั้งหมด 180 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันสายการบินเวียดนามเปิดให้บริการ 33 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ใต้หวัน จีนและเมียนมาร์ ด้วยจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 12.5 ล้านคน จากการให้บริการในระยะเวลาเพียง 3 ปี

ทั้งนี้ เวียดนามพร้อมที่จะเดินทางตามแผนการขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการเดินทาง

เซ็นด์สัญญาซื้อเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยกับผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้วย